



ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย



แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ในเขต อบต.วังซ้าย

จัดทำโดย อบต.วังซ้าย
อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
โทร. ๐๕๔-๒๗๙-๓๓๓

สำนักงาน อบต.วังซ้าย



ที่ตั้ง ๑๒๙ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังซ้าย
อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ ๐๕๔-๒๗๙-๓๓๓



ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มตามแม่น้ำ และที่สูงเป็นพื้นที่ป่าสงวน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๙ บ้านสบมาหมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง อยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอวังเหนือ ประมาณ ๕๐๐ เมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ๔๒.๖๑ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๖,๖๓๑.๒๕ ไร่มีแม่น้ำวังตัดผ่านในพื้นที่ หมู่ที่ ๒๘,๑๐ อาชีพ ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย ส่วนมากประกอบอาชีพทางการเกษตรเลี้ยงสัตว์ รับจ้างและค้าขาย

แม่น้ำวังแห้ง!ชาวบ้านแห่ร้อนทอง

บริเวณหน้าฝายกั้นแม่น้ำวัง บ้านสบมา หมู่ ๑๐ ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ชาวบ้านทั้งชาย-หญิงที่ว่างงานยังคงนำอุปกรณ์พื้นบ้านที่ใช้ในการร่อนหาแร่ทองคำที่อยู่ปะปนภายในหินกรวดทรายกลางแม่น้ำวัง ซึ่งปัจจุบันเริ่มแห้งขอดสามารถเดินข้ามฝั่งได้อย่างสบายกันทุกวัน แม้ในช่วงนี้อากาศจะหนาวเย็นแต่ชาวบ้านก็ไม่หวั่น พวกเขากันเดินลงกลางน้ำวังตั้งแต่เช้าเนื่องจากพอสายอากาศจะร้อนและแดดแรงมากซึ่งบางคนก็มาร่วมร่อนทองเป็นครั้งแรก หรือมือใหม่ก็จะหาได้น้อย ส่วนคนที่เคยหามานานและรู้จักวิธีการร่อนทองเป็นอย่างดีก็จะมีโอกาสมากขึ้น โดยเมื่อพวกเขา ร่อนจนได้ทองคำก็จะสะสมไว้ ๑๐-๒๐ วัน

จากนั้นจะมีคนมารับซื้อถึงที่ ซึ่งได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า ๓-๔ พันบาท หากโชคดีเจอทองเม็ดใหญ่รายได้ก็จะเพิ่มตามไปด้วย ถือว่าเป็นการหารายได้เสริมช่วงที่ทองคำมีราคาสูง และว่างเว้นจากการเก็บเกี่ยวข้าวอีกทั้งบางคนไม่สามารถทำการเกษตรได้ในขณะนี้ เนื่องจากลำน้ำสายหลักหลายสายได้แห้งขอดแล้วเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ จึงต้องพยายามหารายได้เสริมด้วยการมาร่อนทองในแม่น้ำวังแทน ชาวบ้านรายหนึ่งเปิดเผยว่า ช่วงที่น้ำวังลดลงคือเดือนพฤศจิกายน-เมษายนของทุกปี ถือว่าเป็นกิจวัตรของชาวบ้านที่ว่างเว้นจากการทำนาทำไร่ก็จะมาร่อนหาทองคำเพื่อหารายได้เสริมอีกทางหนึ่ง แม้จะไม่มากจนเห็นเป็นกอบเป็นกำ แต่ก็พอจะเป็นค่าเทอมลูก และเลี้ยงครอบครัวได้ในช่วงหน้าแล้งนี้

วัดป่าแวม

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๗ บ้านป่าแวม หมู่ที่ ๕ ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินมีเนื้อที่ ๓ ไร่ อาณาเขตทิศเหนือจดถนน ทิศใต้จดทุ่งนา ทิศตะวันออกจดหมู่บ้าน ทิศตะวันตกจดหมู่บ้าน ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งานอาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร กุฏิ ศาลาบำเพ็ญกุศล ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปปูนปั้น และพระพุทธรูปทองเหลือง วัดป่าแวมสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๐ และมีวัดถมุงคงให้เช่าบูชา“อิน” ที่คนไทยกลางเรียกขานว่า “อิน” ความหมายคือ “รักมาก” รูปสัญลักษณ์ชายหญิงกอดกัน เป็นเครื่องรางเก่าแก่ ลึกลงไปกว่านั้น ไข่มุขในล้านนา ทั่วโลกตามแหล่งอารยธรรมโบราณก็มีกัน “กอด” คือการทักทายอย่างสากล ความเสมอภาค บิดามารดากอดบุตร สหายกอดสหายหาใช่เชิงสังวาสอย่างเดียว เป็นปิยะเมตตา คำชาย สัญลักษณ์แห่งรัก เล่ากันว่า คนสร้างอินมักเป็นคนบ้าน พ่อหนานปู่ครู ถือเป็นความลึกลับในชุมชน มีเพื่อให้คนรักกัน คำม่วนชายหมาน เจ้าเจ้าเข้านาย พบคนสร้าง กระจิบบอกจุดประสงค์ ได้แล้วใส่ห่อมิดชิดพกพา

สอบถามข้อมูลด้านการท่องเที่ยวได้ที่

สำนักงาน อบต.วังซ้าย อ.วังเหนือ

จ.ลำปาง

โทรศัพท์ ๐๕๔-๒๗๙-๓๓๓

ws.go.th